

# ชงโครงการนำ 1.2 หมื่นล. อุโมงค์กทม.-คลองยม-น่าน

**กรุงเทพฯ 16 ก.ค.** ● สทนช.เล็งเสนอ กนช.เคาะสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมมาปรับปรุงคลองยม-น่าน สูโซทัย วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท 19 ธ.ค. นี้ หวังเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2561 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จะเสนอให้พิจารณาก่อสร้าง 2 โครงการขนาดใหญ่ วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2562-2566 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคลองสองคลองบางบัว คลองบางเขน และคลองเปรมประชากร และก่อสร้างอาคารรับน้ำ สถานีสูบน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร

ทั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้สอดคล้อง



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

กับการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร ทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต รวมถึงยังช่วยรับน้ำฝนที่ระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ นนทบุรีและปทุมธานี และสามารถสูบน้ำกลับเพื่อเจือจางน้ำเสียในคลองเปรมประชากรได้อีกด้วย

2.โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2567 วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,875 ล้านบาท ลักษณะโครงการเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจังหวัดสุโขทัย และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยม ด้วยการ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ชข

ระบายน้ำจากแม่น้ำยมบางส่วนไปลงแม่น้ำน่าน และผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำของแม่น้ำยมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนกลาง

โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหกบาทจากเดิมเพิ่มอีก 1 เท่าตัว เป็น 500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที และการปรับปรุงคลองยม - น่าน ให้สามารถระบายน้ำได้ 300 ลบ.ม.ต่อวินาที พร้อมด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบตามแนวคลองส่งน้ำ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองสุโขทัยในฤดูฝน ตลอดจนเก็บกักน้ำในคลองไว้ใช้ประโยชน์บริเวณ 2 ผังคลองตลอดสายในระหว่างฝนทิ้งช่วงฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 7,300 ไร่

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สทนช. มี 4 โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการขับเคลื่อนก่อนจะมีรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งจะเสนอให้ กนช.เห็นชอบในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ 2 โครงการที่เหลือคือ โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี และ โครงการอ่างเก็บน้ำลำรู่ใหญ่ จ.พังงา

จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนตามความเห็นของคุณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่มีพล.เอกฉัตรชัย เป็นประธานระบุว่าโครงการขนาดใหญ่ควรมีแหล่งเงินรองรับการขับเคลื่อนให้ครบทุกโครงการ ซึ่งจะเร่งรัดจัดทำแผนการดำเนินการรายโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการเตรียมความพร้อม สำรอง ออกแบบ เพื่อรองรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี